

ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561

“พาณิชย์”ทำหนังสือถึงจีน ทวงสัญญาซื้อข้าวล้านตันที่ 2 หลังความร่วมมือโครงการรถไฟไทย-จีน คืบ

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ดูแลด้านการก่อสร้างรถไฟและนำเข้าสินค้าเกษตรของรัฐบาลจีน เพื่อให้มีการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญาซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยในส่วนของล้านตันที่ 2 ภายในปีนี้ หลังจากที่โครงการความร่วมมือก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มีความคืบหน้าไปมาก รัฐบาลจีนก็ควรที่จะพิจารณาให้มีการลงนามซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติมตามที่ได้มีการตกลงกันได้

“ได้ส่งหนังสือทวงถามไปเป็นฉบับที่ 2 แล้ว โดยเรามีหน้าที่ทำก็ต้องทำ เพราะเป็นการติดตามความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด ที่จะต้องทำควบคู่ไปกับความร่วมมือด้านการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้มีการลงนามซื้อข้าวในส่วนของล้านตันที่ 2 ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบันภายในปีนี้” นายกีรติกล่าว

สำหรับความคืบหน้าการเจรจาให้จีนซื้อข้าวจากไทยในส่วนของแสนตันที่ 6 ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันแรกที่ลงนามในรัฐบาลชุดปัจจุบัน กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องราคาซื้อขาย เพราะต้องยอมรับว่าราคาข้าวไทยขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาข้าวในตลาดและตามความต้องการซื้อข้าวของโลก ทำให้การเจรจาอาจต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อต่อรองราคาซื้อขายระหว่างกัน ส่วนข้าวแสนตันที่ 5 ที่ได้มีการตกลงราคาไปก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งมอบเกือบครบทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 มิ.ย.2561 มีการส่งออกข้าวปริมาณ 4.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.61% มูลค่า 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.05% และหากคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 7.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.57%

ที่มา Commerce News Agency

เอกชน ห่วงมะกันพัฒนาข้าวหอมมะลิ 3 สายพันธุ์ตลาดข้าวหอมมะลิไทย หากคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีมหาวิทยาลัยอาร์แคนซัส (UAR) และมหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา (LSU) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสหรัฐ และมูลนิธิวิจัยข้าวแคลิฟอร์เนีย (CCRF) ได้เปิดเผยผลสำเร็จของการคิดค้นและนำเสนอข้าวกลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวจัสมิน ARoma 17, ข้าวจัสมิน CLJ01 และข้าวจัสมิน Calaroma-201 ซึ่งจะเข้ามาแข่งขันในตลาดข้าวหอมมะลิของไทย เพราะมีความหอมทัดเทียมกับข้าวหอมมะลิไทย แต่มีราคาต่ำกว่าว่า

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคุณลักษณะของข้าวหอมมะลิ 3 สายพันธุ์ของสหรัฐฯ ทั้งในด้านรสชาติ กลิ่นหอม และความนุ่มจะเหมือนข้าวหอมมะลิไทยหรือไม่ หากคุณลักษณะด้อยกว่า ก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่หากใกล้เคียงกัน อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิ เพราะจะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิของสหรัฐครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 จากก่อนหน้านี้ที่เคยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ JAZZMAN จนสำเร็จเมื่อปี 49 และข้าว JES ในปี 52 โดยข้าว JAZZMAN สามารถวางขายได้ใน 48 มลรัฐ และส่งออกต่างประเทศ เช่น ฮองกง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ส่วนข้าว JES นำมาวางจำหน่ายในแบรนด์ American Jazmine แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครชิคาโก ให้ความเห็นว่า ไทยต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โดยวางตำแหน่งข้าวไทยเป็นนิช มาร์เก็ต หรือตลาดเฉพาะ โดยให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่าง รวมถึงขยายตลาดสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ในสหรัฐฯ เช่น กลุ่มฮิสแปนิก (เชื้อสายสเปน) กลุ่มชาวอเมริกันเจนเรชั่นเอ็กซ์ และวาย เป็นต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นบข. เคาะขายข้าวคนบริโภคล็อตสุดท้าย 4.37 หมื่นตัน ให้ผู้ยื่นเสนอราคาสูงสุด 9 ราย คิดเป็นเงินมูลค่า 534 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับคำสั่งประธาน นบข. ได้ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นข้าวสำหรับคนบริโภคล็อตสุดท้าย ซึ่งได้เปิดประมูลเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561 ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน โดยได้อนุมัติขายให้กับผู้เสนอซื้อสูงสุดจำนวน 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็น 100% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล มูลค่า 534.08 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการต่อไป

ขณะเดียวกัน นบข. ยังได้เห็นชอบให้กรมฯ เปิดระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตันจาก 91 คลัง ใน 19 จังหวัด และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตันจาก 80 คลัง ใน 27 จังหวัด โดยจะเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ในวันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา 14.00 น.

สำหรับข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน มีทั้งหมด 14 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ

ส่วนข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ มีทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1

ที่มา Commerce News Agency

“พาณิชย์” นำคณะภาครัฐ เอกชน เจาะตลาดข้าวอินทรีย์ในยุโรป

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2561 ได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้พบปะเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ รวมทั้งการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Control Body: CB) ของสเปนและฝรั่งเศส ตลอดจนการหาแนวทางในการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลอย่างเช่น ECOCERT เพื่อผลักดันให้ไทยสามารถอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สหภาพยุโรปยอมรับว่ามีระบบการผลิตและการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ที่เท่าเทียมกัน (Equivalency) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขยายโอกาสการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวอินทรีย์ไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พบหารือและสร้างความร่วมมือกับบริษัท Herba ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่มีสาขาในประเทศไทย ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในการเชื่อมโยงตลาดผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการดังกล่าวไปยังตลาดต่างประเทศ โดย Herba เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยยกระดับการผลิตข้าวของไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวนาไทย โดยจะศึกษารายละเอียดและพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป และอยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยรายอื่นๆ เข้าร่วมโครงการ โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้สิทธิจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไทยไปสหภาพยุโรปแก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ประกอบการส่งออกที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งออกเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์และผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้โครงการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและทำให้อุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ไทยเกิดความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับการจัดคณะผู้แทนฯ เยือนสเปนและฝรั่งเศส นอกจากแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับตลาดยุโรปแล้ว ยังช่วยให้รับทราบสถานการณ์ตลาดข้าวอย่างแท้จริง ซึ่งพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวไทย รวมทั้งความแตกต่างของคุณภาพข้าวไทยกับข้าวของประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุก เพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และผลักดันข้าวอินทรีย์และข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มข้าวที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มทางการตลาดสูงให้สามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการผลิตและส่งออกสินค้าข้าวที่มูลค่าเพิ่มมากขึ้น

จากสถิติการส่งออกข้าวไทยพบว่า ข้าวไทยส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละ 3 – 4 แสนตัน โดยในปี 2560 มีปริมาณ 393,103 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 390,139 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 ตัน สำหรับในปี 2561 (มกราคม – เมษายน) ไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป 136,621 ตัน มูลค่า 3,179.91 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 136,781 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.12 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,773.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย (รวมถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ข้าวหนึ่ง และข้าวหอมไทย ตามลำดับ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข้าวคุณภาพเกรดขึ้นราคา หลังราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปรับสูงขึ้นเฉลี่ย 1.8 หมื่นบาทต่อตัน

นางโสพรรณ มานะธัญญา นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจียแม็ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงตรา “หงษ์ทอง”เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ราคาข้าวถุงโดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิที่ปรับราคาขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากราคาต้นทุนข้าวสารหอมมะลิที่ปรับขึ้นกว่า 30% จากต้นปี ซึ่งผู้ประกอบการข้าวถุงส่วนใหญ่ได้ปรับขึ้นราคาจากต้นปีเฉลี่ยประมาณ 15% อาทิ ราคาเฉลี่ยต้นปีอยู่ที่ 200 บาท บวกลบต่อถุง เพิ่มเป็น 230-250 บาทต่อถุง ตามต้นทุนและคุณภาพสินค้า หากปรับเพิ่มตามต้นทุนสูงสุดจะกระทบ ต่อการแข่งขัน

ในส่วนข้าวหงษ์ทองล่าสุดได้ปรับราคาหน้าถุงข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม เป็น 290 บาทต่อถุง จากเดิม 250 บาทต่อถุง สามารถปรับขึ้นราคาได้ เพราะสินค้าข้าวไม่ใช่สินค้าควบคุมราคา กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า ภายในเพียงติด ตามสถานการณ์เท่านั้น สำหรับยอดขายในประเทศของข้าวหงษ์ทองปีที่ผ่านมาประมาณ 2,000 ล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้าขยายตัวที่ 10% ซึ่งยังต้องลุ้น ขณะที่ตลาดข้าวถุงในประเทศปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท จากมูลค่าสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน) ผู้ประกอบข้าวถุงตรา “ข้าวมาบุญครอง”กล่าวว่า ผู้เล่นในตลาดข้าวถุงปัจจุบันมีกว่า 200 แบรินด์ ในจำนวนนี้ส่ง จำหน่ายในโมเดิร์นเทรด 20-30 แบรินด์ ปัจจุบันทุกรายรวมถึงข้าวมาบุญ ครองพยายามตรึงราคาข้าวถุงหอมมะลิ เกรดพรีเมียมที่ประมาณ 250 บาท ส่วนเกรดรองยังราคาต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ราคาข้าวถุงจะปรับสูงขึ้นไปจากนี้หรือไม่ก็มี โอกาสเป็นไปได้ ขึ้นกับสต็อกข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการว่าจะมีมากน้อยเพียงใด เพียงพอในการผลิตหรือไม่ อย่างไรก็ดีจากผลผลิตข้าวหอมมะลินาปีในฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะออกมามากในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ธันวาคมราคา ข้าวถุงคงปรับตัวลดลงแน่นอน

“เป้าหมายได้ของข้าวมาบุญ ครองปีนี้ขยายตัวที่ 10-15% หากต้นทุนข้าวที่ปรับขึ้น 30-40% หากเรา ปรับขึ้นราคาได้ 20% ก็น่าจะได้ตามเป้าหมาย จากปีที่แล้วมีรายได้ประมาณ 1,500-1,600 ล้านบาท”

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรภิตดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ข้าวอิมทิพย์ จำกัด กล่าวว่าทางบริษัทยังไม่ มีการปรับราคาข้าวหน้า ถุง แต่ได้มีการขอปรับราคากับคู่ค้า และลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงแรมซึ่งไม่มีราคาหน้าถุงอยู่แล้ว ก็คุยกันว่าขณะนี้ต้นทุนเป็นเท่าใด และราคาต้องเป็นเท่าใดซึ่งลูกค้าก็เข้าใจ

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร บรรจุถุงแบรนด์ไก่แจ้ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปรับราคาขายปลีกข้าวหอมมะลิในกลุ่มพรีเมียมบางรายการ โดยปรับราคา จากถุงละ 160-200 บาทในขนาด 5 กก. เป็นราคาขายถุงละ 170-230 บาท ซึ่งเป็นผลจากราคาต้นทุนข้าวเปลือกที่ ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้บริษัทเฝ้าติดตามต้นทุนราคาข้าวอย่างต่อเนื่อง หากราคาไม่ปรับเพิ่มขึ้น มากกว่านี้ก็จะยังคงขายสินค้าในราคาปัจจุบัน แต่หากราคาปรับเพิ่มขึ้นคงต้องมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะบริหารต้นทุน อย่างไร เพื่อที่จะปรับขึ้นราคาน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากปริมาณสินค้าที่บริษัทมีจำหน่ายอยู่หลายร้อยรายการ และเป็นข้าวที่มีคุณภาพแตกต่างกัน จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบด้านยอดขาย จากการปรับขึ้นราคาข้าวดังกล่าว ประกอบกับผู้บริโภคปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้มีกำลังซื้อ ที่เลือกบริโภคข้าวในกลุ่มพรีเมียมนั้น สามารถซื้อสินค้าในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นได้ และข้าวยังเป็น สินค้าจำเป็นที่ผู้บริโภคยังคงต้องซื้อ แต่อาจจะเลือกประเภทข้าวที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของตนเอง

“มองว่าตลาดข้าวถุงโดยรวมปีนี้ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น จากความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง และราคาข้าวที่ปรับเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้นด้วย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกลัวว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีก สำหรับยอดขายของบริษัทนั้นไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงเติบโตต่อเนื่องและคาดว่าปีนี้จะเติบโตทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ประมาณ 20-30% โดยบริษัทยังคง ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการขายบ้างในช่วง”
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ห่างกำไรปลิ้น! ข้าวถุงแตะ 300

ตลาดข้าวสารบรรจุถุงของเมืองไทยแข่งขันรุนแรง โดยปัจจุบัน มีวางจำหน่ายมากกว่า 200 แบรินต์ มูลค่าตลาด 2.5-3 หมื่นล้านบาทต่อปี ผ่านช่องทางการจำหน่าย ทั้งโมเดิร์นเทรด ยี่ปี่ว ชาปี่ว และร้านค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้นในเวลานี้ เฉลี่ยที่ 1.8 หมื่นบาทต่อตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยที่ 1.2-1.3 หมื่นบาทต่อตัน ขณะที่ วัตถุดิบข้าวหอมมะลิน้อย ส่งผลให้ต้นทุนข้าวสารหอมมะลิของผู้ผลิตข้าวถุงเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 หมื่นบาทต่อตัน หรือ 37 บาท/กก. จากปลายปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 25-27 บาท/กก. มีผลให้ข้าวถุงปรับขึ้นราคา

นางโสพรรณ มานะธัญญา นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียแม็ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายข้าว 'หงษ์ทอง' เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า โดยภาพรวมราคาข้าวถุงหอมมะลิที่จำหน่ายในโมเดิร์นเทรดขณะนี้ ได้ปรับขึ้นมาประมาณ 15% จากราคาต้นปีเฉลี่ย 200 บาทบวกลบ เพิ่มเป็น 230-250 บาท/ถุง 5 กก. (ขึ้นกับคุณภาพข้าว) หรือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6 บาท/กก. ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ค้ายังมีการตรึงราคาไม่ปรับขึ้นมาก แม้ต้นทุนวัตถุดิบจะปรับขึ้นมากกว่า 30% ก็ตาม เพราะการปรับราคาจะกระทบยอดขายและผู้บริโภค

"อย่างไรก็ดี ล่าสุด ข้าวถุงตราหงษ์ทองได้ปรับราคาหน้าถุงข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม จาก 250 บาท เป็น 290 บาท/ถุง 5 กก. จากต้นทุนโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีโอกาสปรับขึ้นถึง 300 บาทต่อถุง หากวัตถุดิบข้าวหอมมะลิน้อยกว่าความต้องการของผู้ผลิตในช่วงจากนี้ไปอีก 6 เดือน ก่อนข้าวเปลือกนาปีจะออกม่อีกครั้ง ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. นี้ ซึ่งราคาข้าวถุงเวลานี้ถือว่า สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (รอบ 6 ปี นับจากปี 2555 ที่รัฐบาลยังลักษณะรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 2 หมื่นบาท)"

นายสมเกียรติ มรรคยารุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่าย 'ข้าวมาบุญครอง' กล่าวว่า จากต้นทุนข้าวถุง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ค้าได้ปรับตัวโดยลดการจัดโปรโมชั่นข้าวราคาถูกลง ขณะที่ ส่วนใหญ่ยังตรึงราคา ไม่ปรับขึ้นราคาข้าวหน้าถุง หรือ ยังขายต่ำกว่าราคาหน้าถุง เพื่อรักษาตลาด เช่น ราคาหน้าถุง 280 บาท ขายจริงอยู่ที่ 250-255 บาท (ข้าวเกรดพรีเมียม) ส่วนเกรดรองลงมาขายเฉลี่ยที่ 200-220 บาท ในรายที่มีสต็อกมาก ก็ยังมีการจัดโปรโมชั่น เช่น ขายที่ 190 บาท/ถุง ก็ยังมี

"ต้นทุนเนื้อข้าวหอมมะลิ เพื่อใช้ทำข้าวถุงเวลานี้อยู่ที่ 37 บาทต่อกิโลฯ ถ้าข้าวถุง 5 กิโลฯ ต้นทุนเนื้อข้าวก็ 185 บาทแล้ว บวกต้นทุนการผลิตอีกถุงละ 10 บาท ค่าถุง 5 บาท ค่าขนส่งไปยังห้างอีก 5 บาท รวม 205 บาท เข้าห้างเขาซาร์จอีก 20% หรืออีกกว่า 40 บาท โดยเป็นค่าเข้าห้างค่ากำไรขั้นต้น ค่ารีเบต หรือส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ค่าจัดโปรโมชั่น ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ทำให้ผู้ประกอบการเหลือกำไรน้อยมาก แต่ขายเอาปริมาณ ในส่วนของข้าวมาบุญครองยังตรึงราคาข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมที่ 250 บาทต่อถุง เช่นเดียวกับข้าวตราฉัตร ยังไม่คิดปรับราคาขึ้น"

ด้าน นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ได้วิเคราะห์ห่วงจรข้าวถุง โดยคิดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เวลานี้ 1.8 หมื่นบาท/ตัน ขาวนามีต้นทุนเฉลี่ย 1.1 หมื่นบาท/ตัน มีกำไร 7,000 บาท/ตัน (แต่ข้าวอยู่ในมือชาวนาน้อยมาก) เมื่อโรงสีซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเป็นข้าวสาร มีต้นทุน 3.27 หมื่นบาท/ตัน หรือ 32.72 บาท/กก. บวกค่าสี 500 บาทต่อตัน กำไรของโรงสี 300 บาทต่อตัน รวมเป็นราคาที่โรงสีจะขายออก 3.35 หมื่นบาท/ตัน หรือ 33.52 บาท/กก. (ไม่รับรวมรายได้จากบายโปรดักต์ของโรงสี เช่น ปลายข้าว รำ แกลบ)

ทั้งนี้ เมื่อโรงสีทำเป็นข้าวถุง จะบวกค่าบรรจุ ค่าขนส่ง และกำไรอีก 10% รวมเป็น 3.68 หมื่นบาท/ตัน หรือ 36.87 บาท/กก. เมื่อโฮลเซลหรือผู้ค้าข้าวถุงซื้อข้าวราคาดังกล่าวส่งให้โมเดิร์นเทรดจะมีต้นทุนบวกกำไรอีก 10% (3,687 บาท) รวมเป็น 4.05 หมื่นบาท/ตัน หรือ 40.56 บาท/กก. และราคาขายขั้นสุดท้าย โมเดิร์นเทรดจะบวกต้นทุนและกำไรอีก 10% รวมราคาข้าว 4.50 หมื่นบาท/ตัน หรือ 45 บาท/กก. คุณ 5 กก. ข้าวถุงขายให้ผู้บริโภคอยู่ที่ 225 บาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ปล่อยกู้ 1.6 พันล้านให้เกษตรกรสร้างยุ้งฉาง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตจน.) ครั้งที่ 5/2561 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,671 ล้านบาท ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกร วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี (ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5) สำหรับสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้ แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี (ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5) ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี ตลอด 5 ปีแรก วงเงินชดเชยรวม 250 ล้านบาท ลูกค้ายสามารถชำระคืนได้ไม่เกิน 10 ปี (ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต และการควบคุมค่าเช่าที่นา ได้มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือ 2 มาตรการ ดังนี้ 1 มาตรการควบคุมค่าเช่านาและเจรจาขอลดค่าเช่านา โดยลดลงไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาท ส่วนการกำหนดช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ชาวนาสามารถร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดได้ 2 มาตรการลดหรือลดค่าเช่านาให้แก่ชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ ถ้ากรณีเสียหายบางส่วนให้ลดตามส่วนแห่งความเสียหาย และกรณีเสียหายทั้งหมดให้งดค่าเช่านาสำหรับปีนั้น

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทาง การเพิ่มรายได้เกษตรกร ปี 2561-2562 การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยแอปพลิเคชัน “จองรถเกี่ยวนวดข้าว” โดยเป็นการบูรณาการการจัดทำ Application รถเกี่ยวข้าวระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีจังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช พัทลุง ราชบุรี นครปฐม และนครสวรรค์ ซึ่งกำลังเร่งติดตามผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้กับเครื่องทุ่นแรงการเกษตรต่างๆ อีกด้วย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์แนะผู้ส่งออกต้นผลิตภัณฑ์ข้าว-ออร์แกนิกเจาะสิงคโปร์

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ใช้โอกาสในการเดินทางไปร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนที่สิงคโปร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำการสำรวจสินค้าที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของสิงคโปร์ ทำให้มองเห็นโอกาสของข้าวไทยในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดเด็กและเยาวชน ที่ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยน่าจะเข้าไปขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกที่มีโอกาสสูงมาก

สำหรับตลาดเด็กทารก สิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับอาหารสำหรับเด็ก ต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาการของเด็ก โดยอาหารเด็กที่ใช้ข้าวเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตมีการเติบโตสูงมาก เพราะข้าวเป็นพืชที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ถือเป็นอีกโอกาสของข้าวไทยที่ไม่ควรมองข้าม

ขณะที่ ตลาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า เช่น นวัตกรรมข้าวเวีย น้ำมันรำข้าว ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ก็มีโอกาสในการขยายตลาดในสิงคโปร์สูงเช่นเดียวกัน และหากเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิก ก็จะได้รับคามนิยมและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม น้ำมันข้าวในตลาดสิงคโปร์ อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมและรู้จักมากนัก เมื่อเทียบกับนมวัว นมถั่วเหลือง และนมอัลมอนด์ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าวมีโปรตีนและไขมันดีน้อยกว่านมประเภทอื่นๆ โดยในข้าวมีสารแกมมาออโรซานอล ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบเฉพาะในข้าว ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถเติมสารสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารและเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำมันข้าวได้ เช่น เติมโปรตีนที่สกัดจากข้าวซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ เติมน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มไขมันดีและสารแกมมาออโรซานอล หรือเติมแคลเซียมและวิตามิน เป็นต้น ก็จะช่วยให้ขยายตลาดได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ จากการศึกษากฎการการค้าการบริโภคเครื่องดื่มในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริโภคนิยมดื่มเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติใหม่ๆ เช่น แอปเปิ้ล ชมฉิ่น เป็นต้น หรือใส่ส่วนผสมที่สามารถเคี้ยวได้เลย เช่น ไข่มุก เจลลี่ วุ้นมะพร้าว เป็นต้น เพื่อเพิ่มรสสัมผัส โดยสามารถใช้รสชาติที่เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศมาช่วยทำให้น้ำมันข้าวเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ เช่น น้ำมันข้าวรสทุเรียนหรือรสมะม่วง ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดจีนและสิงคโปร์

ที่มา โพลส์ทูเดย์

xx

เวียตนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับ 460-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2014) ลงมาอยู่ที่ 455-460 เหรียญสหรัฐต่อตัน ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ คอนซังทรงตัว ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศมีจำกัด เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลวางแผนที่จะลดการเพาะปลูกข้าวขาวลงและและให้เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกข้าวหอมและข้าวเหนียวซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าและสามารถขายได้ราคาดีกว่าข้าวขาว ทั้งนี้คาดว่าราคาข้าวจะกลับมาอยู่ในภาวะอ่อนตัวลงอีกครั้งในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มในช่วงกลางเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนมีปริมาณลดลงเหลือสัดส่วนเพียง 33.5% ของการส่งออกทั้งหมด จากระดับ

47.5% ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในส่วนในตลาดสำคัญอื่นๆ เช่น อินโดนีเซียกลับมีการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 333 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกไปอิรักเพิ่มขึ้น 16 เท่า ส่งไปมาเลเซียเพิ่มขึ้น 3 เท่า ส่งไปฮ่องกงเพิ่มขึ้น 41.5% และไปสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 15.7%

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมา

สำนักข่าว Eleven Myanmar รายงานว่า สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนไปยังประเทศจีนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน-พฤษภาคม) มีจำนวนลดลงเนื่องจากทางการจีนได้ลดราคาอุดหนุนขั้นต่ำสำหรับข้าวเปลือก (the minimum support price (MSP) for paddy)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (the National Development and Reform Commission; NDRC) ได้ปรับลดราคาอุดหนุนขั้นต่ำสำหรับข้าวเปลือกหลายพันธุ์ในฤดูการตลาด 2018/19 (เมษายน-มีนาคม) ลงประมาณ 13% โดยข้าวเปลือกพันธุ์อินดิคาต้นฤดูและกลางฤดู และปลายฤดู (early indica rice and mid-late indica (Class 3) ราคาปรับลดลงประมาณ 32 เหรียญสหรัฐฯ (200 หยวน) ลงเหลือ 380 และ 400 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (2,400 และ 2,520 หยวนต่อตัน) ส่วนข้าวสายพันธุ์จาปอนิกา (japonica rice) ราคาปรับลดลงประมาณ 63 เหรียญสหรัฐฯ (400 หยวน) ลงเหลือ 413 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (2,600 หยวนต่อตัน)

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า การส่งออกข้าวนับตั้งแต่ต้นปีการตลาด 2018/19 (เมษายน) มาจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 278,963 ตัน มูลค่าประมาณ 96.752 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นการส่งออกทางทะเลประมาณ 114,400 ตัน และส่งผ่านทางชายแดนประมาณ 164,500 ตัน

เมียนมาตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 3 ปีจากนี้ โดยในปีการตลาด 2017/18 ที่ผ่านมานี้ เมียนมาสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง 3.6 ล้านตันซึ่งถือเป็นระดับการส่งออกสูงสุดในรอบ 50 ปี

รัฐบาลเมียนมาเตรียมลงนามความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลมณฑลยูนนานของจีนในช่วงของการเดินทางเยือนงานแสดงสินค้า Kunming Trade Fair ของนาย U Than Myint รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมาที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

โดยการลงนามความตกลงดังกล่าว จะเป็นกลไกในการอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าจากเมียนมาไปจีนอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าทางด้านเกษตรกรรม เช่น ข้าว และน้ำตาล ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าผ่านทางด่านชายแดนเมียนมาและจีนอย่างไม่ถูกกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อนักธุรกิจเมียนมาเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมากลุ่มผู้ค้าได้มีการเรียกร้องให้ทางการทั้ง 2 ประเทศได้เจรจาการค้าระหว่างกันเกี่ยวกับการเพิ่มโควตานำเข้าส่งออกสินค้า และเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าที่ถูกกฎหมายให้มากขึ้น

ดังนั้นหากมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีนี้ เมียนมาและจีนก็จะสามารถเจรจาต่อรองและหาทางออกในการแก้ปัญหาทางการค้าชายแดนได้ โดยภายใต้ความตกลงดังกล่าว เมียนมาคาดหวังว่าจะสามารถส่งออกข้าว น้ำตาล ข้าวโพด ถั่ว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ไปยังจีนได้ ในขณะที่เมียนมาจะนำเข้าสินค้า

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก และวัสดุอื่นๆ มาจากประเทศจีนในมูลค่าที่เทียบเท่ากัน โดยเมื่อมีการลงนามข้อตกลงแล้ว จีนจะซื้อข้าวจากเมียนมาประมาณ 1 ล้านตัน และน้ำตาลประมาณ 300,000 ตัน (คิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตในเมียนมา) ในปีนี้และปีหน้า ซึ่งอาจมีการออกใบอนุญาตนำเข้าน้ำตาลสำหรับการส่งออกต่อไปยังเมืองจีนในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน โดยที่สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมีการปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน MOU ดังกล่าวด้วย

ขณะเดียวกันสหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาระบุว่าบังคลาเทศมีแผนที่จะซื้อข้าวจากเมียนมาภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลประมาณ 100,000-200,000 ตัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศเคยซื้อข้าวจากเมียนมาในแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 200,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศให้มากขึ้น

ก่อนหน้านี้ทางการเมียนมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding (MoU) ในการจัดหาข้าวให้แก่บังคลาเทศปีละประมาณ 300,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) ในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 21 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 399 เหยียดูรัฐต่อตัน ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และเป็นระดับสูงสุดในช่วง 9 สัปดาห์ล่าสุด

ทั้งนี้ ภาวะราคาข้าวเปลือกเคยปรับตัวสูงสุดในช่วงปี 2015 ซึ่งฟิลิปปินส์เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในประเทศลดลงอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ทางคาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกจะเริ่มมีเสถียรภาพในช่วงเดือนนี้ เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดลง และจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศมักจะลดลง (the lean months) ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า เงินเฟ้อในเดือนพ.ค.ขยายตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระดับใหม่ในรอบ 5 ปี ที่ 4.6% ซึ่งสูงกว่าสถิติเดือนเม.ย.ที่ระดับ 4.5% โดยนายเบนจามิน ไดโอโน รัฐมนตรีกระทรวงงบประมาณ กล่าวว่า เงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นนี้ได้รับปัจจัยผลักดันจากราคาข้าว ข้าวโพด ปลา ยาสูบ และการขนส่งที่สูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่สูงขึ้นนี้มาจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายเบนจามิน กล่าวว่า ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นเหนือระดับ 60 เหยียดูรัฐต่อบาร์เรลนั้น มีส่วนทำให้เงินเฟ้อโดยรวมปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. แต่คาดว่า เงินเฟ้อจะปรับตัวลงในเดือนก.ค.

ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ เตรียมออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพ สืบเนื่องมาจากการขึ้นราคาน้ำมัน ทำให้กระทบไปถึงภาคการขนส่งและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น จึงมีการกำหนดเพดานราคาสินค้า เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ไก่ไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดราคาและเวลาที่จะประกาศออกมาอย่างชัดเจน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 64,775 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.01 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,643 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 411.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 190,513 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 2.37 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,427 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 378.76 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

มีรายงานว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทางการจีนเตรียมที่จะจัดส่งคณะผู้แทนเดินทางเข้าไปตรวจประเมินโรงสีข้าวของอินเดียที่ดำเนินการผลิตข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของทางการอินเดียที่ต้องการให้จีนเดินทางเข้าไปตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนโรงสีที่สามารถส่งข้าวไปยังประเทศจีนได้

ในปัจจุบันนี้ อินเดียยังไม่สามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเข้าไปยังตลาดจีนได้เนื่องจากทั้งสองประเทศยังไม่ได้ลงนามพิธีสารด้านสุขอนามัย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนราคาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ท่ามกลางภาวะที่เริ่มมีความต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกาเข้ามา ขณะที่มีการแสข่าวว่าบังคลาเทศจะยกเลิกคำสั่งซื้อข้าวเนื่องจากการส่งมอบข้าวล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ราคาข้าวขึ้น 5% ราคาปรับสูงขึ้น 5 เหรียญสหรัฐต่อตันจากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ระดับ 399-403 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ในช่วงนี้ค่าเงินรูปีได้อ่อนค่าลงมากจึงส่งผลให้ราคาข้าวของอินเดียปรับลดลงมาสู่ระดับที่แข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้น โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้วประมาณ 6%

มีรายงานว่าบังคลาเทศจะยกเลิกคำสั่งซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 150,000 ตัน เนื่องจากการส่งมอบที่ล่าช้ากว่ากำหนดจึงต้องมีการยกเลิกสัญญาที่ทำไว้เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาซึ่งสหพันธ์การตลาดสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation; NAFED) ได้ทำสัญญาขายข้าวให้แก่บังคลาเทศในช่วงที่มีการเร่งนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศ

ทางการรายงานว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 989,848 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิไปยังตลาดในแถบแอฟริกามากขึ้น

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 989,848 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 882,982 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 370,183 ตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 389,542 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 619,665 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 493,441 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีประมาณ 672 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาข้าวบาสมามาติและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามาติเพิ่มขึ้นจากการที่ตลาดในตะวันออกกลางและแอฟริกามีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวบาสมามาติราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,107 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 423 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 29.75 ล้านตัน (รวมข้าวสารคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 4.38 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.04 ล้านตันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 119% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้ต้องมีสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน จำนวนรวม 13.58 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 11.58 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

ทั้งนี้สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 65.192 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 35.345 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการตลาด 2017/18 (ตุลาคม 2017-กันยายน 2018) สำหรับฤดูกาลผลิตหลัก (Kharif marketing season) ณ วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 35.37 ล้านตัน โดยจัดหาจากแคว้น Punjab และ Haryana มากที่สุดประมาณ 11.83 และ 3.99 ล้านตันตามลำดับ

ทั้งนี้ในปี 2017/18 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 37.5 ล้านตัน โดยได้กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade rice) ไว้ที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวเปลือกเกรด A (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 242 เหรียญฯ ในปี 2016/17 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 38.7 ล้านตัน

ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 33 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้พิจารณาปรับภาชนะนำเข้าข้าวขึ้นเป็น 28% ในปีงบประมาณ 2018/19 เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรในประเทศ หลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิต Aman และ Boro จะได้ผลดี

ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับภาชนะนำเข้าข้าวลงเหลือ 2% จากระดับ 28% เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อชดเชยผลผลิตข้าวในประเทศที่เสียหายจากภาวะอุทกภัย แต่ในปีนี้นี้ภาวะการผลิตข้าวม้วนแนวโน้มที่ดีขึ้นจึงทำให้ความจำเป็นในการนำเข้าข้าวลดลง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิหร่าน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า หน่วยงาน GTC (the Government Trading Corporation of Iran) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 100% ชั้น 2 ของไทยจำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน โดยผู้สนใจสามารถรับเอกสารได้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายนนี้และจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 3 ก.ค. นี้

ก่อนหน้านี้ GTC เปิดประมูลซื้อข้าว super basmati rice จากปากีสถานจำนวน 20,000 ตัน โดยปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 12 มิ.ย. นี้

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 935,595 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 889,094 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 102,007 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 71,837 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 833,588 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 817,257 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,696 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 191,585 ตัน ฝรั่งเศส 140,996 ตัน เนเธอร์แลนด์ 106,023 ตัน เยอรมนี 80,218 ตัน อิตาลี 68,324 ตัน โปแลนด์ 68,881 ตัน เบลเยียม 60,331 ตัน โปรตุเกส 53,825 ตัน สเปน 48,634 ตัน สาธารณรัฐเชค 30,948 ตัน สวีเดน 21,4783 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 249,644 ตัน เพิ่มขึ้น 16.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 214,504 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 221,811 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 182,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 27,833 ตัน ลดลงประมาณ 11.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,604 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,903 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 112,244 ตัน กรีซ 45,174 ตัน สเปน 34,116 ตัน โปรตุเกส 26,422 ตัน บัลแกเรีย 13,109 ตัน โรมานี 8,800 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์

Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้นำส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

